



ใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง

1. ชื่อสถานประกอบการบริษัททุนเท็กซ์ เท็กซ์โฮล์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่จดทะเบียนพาณิชย์ 0105538031836 .ประเภทกิจการ ผลิตผ้า เส้นใยสังเคราะห์
2. สถานที่ตั้งเลขที่ 1 หมู่ 8 ถนนสายที่ 3191 ตำบล ฆาปชา อำเภอนิคมน้ำอ้น จังหวัดระยอง
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อประสานงาน ผศ.ดร. ศักดิ์ คำแห่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 083 - 5851879

ลำดับที่	ตำแหน่งงาน	จำนวนอัตรา	อัตราค่าจ้าง	คุณสมบัติ			เงื่อนไข/สวัสดิการ	ลักษณะงาน
				เพศ	อายุ	วุฒิการศึกษา		
1	Staff QC	1	เป็นไปตามข้อตกลง	หญิง	18-38	ปวส.	<ul style="list-style-type: none">- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี- มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการติดต่อประสานงานภายในองค์กร- มีการเรียนรู้ได้เร็ว และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี- สามารถเข้างานเป็นกะได้- มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ	<ul style="list-style-type: none">- ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้า- ประสานงานระหว่างแผนก- จัดทำรายงานเอกสารต่าง ๆ- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2	Staff PC	1	เป็นไปตามข้อตกลง	ชาย	22-30	ป.ตรีทุกสาขา	<ul style="list-style-type: none">- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี- มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการติดต่อประสานงานภายในองค์กร- มีการเรียนรู้ได้เร็ว และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี- มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ	<ul style="list-style-type: none">- รายงานสถานะการสั่งซื้อไปยังฝ่ายตลาด- ประสานงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตและ Marketing- จัดรายการ Package สินค้าให้ Marketing- รายงานการปฏิบัติงานและปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อหัวหน้า- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3	ช่างไฟฟ้า	1	เป็นไปตามข้อตกลง	ชาย	21-30	ป.ตรี สาขาไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none">- มีทัศนคติที่ดีพร้อมเรียนรู้- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความจริงจังในการทำงาน- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี- สามารถเข้างานเป็นกะได้- มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ- ผ่านการทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ	<ul style="list-style-type: none">- ตรวจสอบความพร้อมของระบบ Utility ทั้งหมด- ให้พร้อมใช้งานและจ่ายเข้าสายการผลิต- ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสียในขณะปฏิบัติงานทั้งด้านเครื่องจักร- ซ่อมแซมเครื่องจักรเมื่อเกิดการชำรุด- ทำตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี- ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาและการซ่อมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย



ใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง

1. ชื่อสถานประกอบการบริษัททุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่จดทะเบียนพาณิชย์ 0105538031836 .ประเภทกิจการ ผลิตผ้า เส้นใยสังเคราะห์
2. สถานที่ตั้งเลขที่ 1 หมู่ 8 ถนนสายที่ 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
3. ชื่อบุคคลที่ติดต่อ นางสาวทิศา ผัดโพธิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 083 - 5851879

ลำดับที่	ตำแหน่งงาน	จำนวนอัตรา	อัตราค่าจ้าง	คุณสมบัติ			เงื่อนไข/สวัสดิการ	ลักษณะงาน
				เพศ	อายุ	วุฒิการศึกษา		
4	Technician (Mechanical Unit)	1	เป็นไปตามข้อตกลง	ชาย	21-30	ปวศ. สาขาเทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none">- มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถซ่อมแซมบำรุง ควบคุมและดูแลสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า- สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบสูง ทนต่อแรงกดดันได้ดี- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ	<ul style="list-style-type: none">- ตัดตั้งและสต็อกอะไหล่ที่จำเป็นในการซ่อมบำรุง- จัดเตรียมความพร้อมสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง- ทดสอบการใช้งานของเครื่องจักรที่ได้รับการซ่อมบำรุง- จัดทำรายงานของกระบวนการซ่อมบำรุง- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5	ฝ่ายผลิตพิเศษชาย (โรงงานทอผ้า - ย้อมผ้า)	30	เป็นไปตามข้อตกลง	ชาย	18-38	ม.3 - ม.6	<ul style="list-style-type: none">- ความสูง 158 เซนติเมตรขึ้นไป (เพื่อความเหมาะสมกับงานที่ต้องปฏิบัติ)- สามารถทำงานเป็นกะได้- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ	<ul style="list-style-type: none">- ผลิตสิ่งทอ (ทอผ้า+ย้อมผ้า)- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หมายเหตุ : ผู้สมัครงานต้องผ่านการตรวจรับรองว่าไม่เป็นโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และจะต้องมีการกักตัวก่อนทำงาน 14 วัน